



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๐

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการศูนย์, และผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๕๒๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



รตส.วิภา
รับที่... ๑๕๐๓
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา... ๑๖.๓๕

สำนักบริหารกลาง
เลขที่... ๑๕๐๓
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙


ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๕๒๕๙ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วย สป.กษ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประเด็นข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องขอให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยตัดยอดรายงานทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและพิจารณาดำเนินการ หากมีการดำเนินการให้รายงานไปยัง สมค. เพื่อรายงานผลให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ต่อไป


๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
(นายบุญเลิศ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ดำเนินการตามเสนอ



๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐

(นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



บันทึกข้อความ

แผนก. ๖๖๗๗
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ... ๓๕๖๕
วันที่... - ๖ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา... ๑๐.๕๒ น.

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๐๒-๖๒๙-๙๐๕๙
ที่ กษ.๐๒๑๒/๐๑๖๙๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๔๐๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒) กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว๔๔๓๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๓) กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว๔๔๘๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๔) กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว๔๖๘๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๕) กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว๔๙๓๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวม ติดตามการดำเนินงานตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี นั้น

ในการนี้ จึงขอให้ท่านเร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒) และขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทาง File Sharing หรือ E-mail : plan_follow@opsmoac.go.th ทั้งนี้ ประเด็นข้อสั่งการใดที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องขอให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยขอให้ตัดยอดการรายงานทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ	
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทำความตกลงระหว่างประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย	มอบหมายทุกหน่วยงาน ดำเนินการ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้ำในหมู่เกาะแปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตูและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำผลผลิตจากหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศต่อไปด้วย	มอบหมาย กป. ดำเนินการและรายงาน ความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจ	
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการจ้างงาน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียนนักศึกษาสำรวจข้อมูลในเรื่องต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทำได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์	มอบหมาย ขป./กสก. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการและ รายงานความก้าวหน้า
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป	มอบหมาย มกอช./กป./ ปศ./วก./กข./มม./กสก. ดำเนินการและรายงาน ความก้าวหน้า

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
<p>๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่างๆ ที่จะมีการจำแนกตามระดับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงโดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดำเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดำเนินการเรื่องส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วย</p>	<p>มอบหมายทุกหน่วยงาน ดำเนินการและรายงาน ความก้าวหน้า</p>
<p>ด้านสังคม</p>	
<p>๖. ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการแรงงานประมงทั้งระบบ จำนวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจำนวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทำงานอยู่จริง และให้พิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมงต่างด้าวและทำงานผิดประเภทและให้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป</p>	<p>มอบหมาย กป. ดำเนินการและรายงาน ความก้าวหน้า</p>
<p>ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ</p>	
<p>๗. ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติเป็นลำดับแรกก่อน</p>	<p>มอบหมายทุกหน่วยงาน ดำเนินการ</p>
<p>๘. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป</p>	<p>มอบหมายทุกหน่วยงาน ดำเนินการ</p>
<p>๙. ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของส่วนราชการให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดทำและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทำ</p>	<p>มอบหมายทุกหน่วยงาน ดำเนินการ</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ชื่อ	รายละเอียดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่			

** ขอผลการดำเนินงานโดยละเอียดเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี**